



ข่าวประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐
ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑

ข่าวจากผู้จัดการออนไลน์ ฉบับประจำวันที ๑๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว เปิดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์หวังต่อยอดเด็กคิดเป็น-แก้ปัญหาได้

ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ มศว เปิดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ กระตุ้นเด็กไทยหวังแก้วิกฤตให้คิดเป็น-แก้ปัญหาได้สร้างสรรค์ ต่อยอดจากเด็กที่ผ่านการวินิจฉัยศักยภาพรู้ความถนัดและสนใจ ชี้ นำหวังเด็กอัจฉริยะถึงเด็กปกติ ล้วนมีผลการทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาในระดับต่ำมาก หากเทียบกับมาตรฐานสากล

ผศ. ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว เปิดเผยว่า ขณะนี้ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเปิดหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ (Enrichment Program) เพื่อเน้นการพัฒนากลยุทธ์ความคิดระดับสูง เช่น ความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงเหตุผล การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ให้กับเด็กระดับปฐมวัย-ประถมศึกษาที่มีความสามารถพิเศษ หรือมีความถนัด และสนใจด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาและด้านศิลปะ โดยใช้รูปแบบกิจกรรมที่มีเนื้อหาสาระวิชาที่ทำทนายและเข้มข้น ผสมผสานกับวิธีการสอนที่สนุก-เข้าใจง่าย เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงในชีวิตประจำวันของเด็ก



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุษณีย์ อนุรุทธ์วงศ์ ประธานศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ สถาบันวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ มศว

“ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพเป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่มีการจัดกิจกรรมประเมินศักยภาพพื้นฐานที่สำคัญแบบองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา ความสามารถ ทักษะสังคม ทักษะอารมณ์ ทักษะชีวิต และทักษะการคิด เราจึงมีข้อมูลทั้งจากการทดสอบ และการสังเกตพฤติกรรม และพบว่า เด็กไทยจำนวนมากที่มีสติปัญญาสูง แต่ไม่สามารถนำต้นทุนที่ดีที่มีอยู่ในตัวมาแสดงศักยภาพได้ โดยเฉพาะวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหา ที่น่าเป็นห่วง คือ ทั้งเด็กที่มีสติปัญญาอยู่ในระดับอัจฉริยะถึงเด็กที่มี

สติปัญญาปกติ ล้วนมีผลการทดสอบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาใน ระดับต่ำมาก หากเทียบกับ มาตรฐานสากล การไม่กล้าคิดไม่กล้าออกนอกกรอบ ความไม่มั่นใจในตนเองที่เป็นปัญหาหลักที่ทำให้เด็กขาด วิธีคิด เพราะไม่กล้าคิด และไม่ทราบวิธีคิด ดังนั้น การจะปรับเปลี่ยนเด็กไทยให้สามารถคิดแก้ปัญหาและ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้ เราจำเป็นต้องให้เด็กไทยมีความพร้อมที่จะสร้างความคิดได้ เพราะพลังของความคิด ช่วยให้เราสามารถใช้ความรู้ที่มีอยู่เป็นฐานสู่กลยุทธ์ในการแก้ปัญหา”

ผศ.ดร.อุษณีย์ กล่าวและกล่าวเพิ่มเติมว่า “หลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ ที่จัดขึ้นในครั้งนี้จะเป็นการต่อยอดจากเด็กที่ได้ผ่านการวินิจฉัยศักยภาพกับศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพ หลังจากที่เราพบว่า เด็กมีความถนัด และสนใจด้านใด เพื่อจะได้ใช้หลักสูตรนี้เป็นฐานวิธีคิดและวิธีการแก้ปัญหาจากแนวความสามารถที่เด็กมีอยู่ใน ตัวเด็กได้มากยิ่งขึ้น กระบวนการสร้างหลักสูตรและกิจกรรมจึงมีความเข้มข้น โดยบูรณาการกับสาระการเรียนรู้ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ ด้านภาษาและด้านศิลปะ นอกจากนี้ ผู้สอนหลักสูตร นี้ต้องมีความเชี่ยวชาญและมีวิธีการสร้างการเรียนรู้ให้เด็กเป็นอย่างดี

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่สนใจส่งบุตรหลานมาเรียนหลักสูตรเพิ่มพูนประสบการณ์ แนะนำว่า ขอให้ผ่าน กระบวนการวินิจฉัยแนวความสามารถจากศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพก่อน เนื่องจากจะได้ผ่านการคัดกรองเบื้องต้น ว่าเด็กมีแนวความสามารถด้านใด เพื่อจะได้ต่อยอดจากต้นทุนที่เด็กมีได้อย่างถูกทิศทาง นอกจากกรณีที่เป็น เด็กที่มีความสามารถพิเศษที่ได้รับการรับรองจากผู้เชี่ยวชาญแล้ว ต้องนำหลักฐานมาประกอบการสมัครด้วย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2649-5000 ต่อ 15632 หรือ 02-260-2601 ดูรายละเอียดได้ที่ www.giftedcenter.org หรือ facebook.com/swu.gifted